

TỔNG CỤC HẬU CẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **83** /CTCP-TCKT

Thanh Xuân, ngày **31** tháng 03 năm 2022

V/v giải trình chênh lệch LNST  
trên BCTC

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần X20 giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tại kỳ công bố thay đổi so với báo cáo cùng kỳ năm trước cụ thể như sau:

Năm 2021, dưới tác động kéo dài của dịch bệnh, nhiều lao động phải nghỉ do dịch bệnh, một số tỉnh thành nơi Công ty có trụ sở bị phong tỏa làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhiều bị gián đoạn; hoạt động vận tải hàng hoá trong nước và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt chi phí như: giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí phòng chống dịch bệnh, chi phí vận tải hàng hoá; chi phí xuất nhập khẩu, đặc biệt là tại các khu vực Hà Nội, Nghệ An ... đều gia tăng.

Cũng do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, các khách hàng của Công ty gặp khó khăn, trây ỳ trong quá trình thanh toán. Để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, Công ty phải trích lập đầy đủ các khoản dự phòng phải thu theo đúng quy định.

Trong khi đó, Công ty vẫn phải duy trì thanh toán theo quy định và hợp đồng đã ký. Đối với người lao động Công ty vẫn phải bố trí duy trì có việc làm và chi trả lương, các khoản chế độ theo hợp đồng và quy định của Nhà nước. Tăng cường các chính sách hỗ trợ lương tại các khu vực ảnh hưởng dịch tăng so với cùng kỳ nhằm giữ chân người lao động.

Chính vì vậy, năm 2021 toàn công ty phát sinh chi phí giá vốn tăng 13%, chi phí bán hàng và quản lý tăng 87%, chi phí khác phát sinh tăng hơn 100%. Đối với Công ty mẹ, chi phí giá vốn tăng 19%, chi phí bán hàng và quản lý tăng hơn 100%. Tất cả các yếu tố đó đã làm cho lợi nhuận năm 2021 có sự sụt giảm so với năm 2020.

Đứng trước nhiều khó khăn trên, tập thể Lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã chủ động, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung công tác đề ra, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 5% theo đúng Nghị quyết ĐHBCD đã được thông qua.

Trên đây là những giải trình bổ sung của Công ty cổ phần X20 báo cáo Ủy  
bán Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về sự biến  
động trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H04.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẠI DIỆN VKS NHẤT**